

HOKKAIDO SNOW FESTIVAL WITH ICE BREAKER SHIP 6DAYS 5NIGHTS BY TG



ผลิตเพลินกับ 3 เทศกาลฤดูหนาว ❄️ SAPPORO SNOW FESTIVAL,
 ❄️ SOUNKYO ICE FESTIVAL, ❄️ OTARU SNOW LIGHT PATH

- ซัปโปโร** *SAPPORO SNOW FESTIVAL* เทศกาลหิมะครั้งที่ 70 เป็นหนึ่งในเทศกาลฤดูหนาวที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น, สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด, สัมผัสบรรยากาศ ตลาดปลายามเช้า, ซ้อปิ้งแบรดต์ดังในราคาสบายกระเป๋าที่ มิตซูเอาท์เล็ท และซ้อปิ้งกันต่อที่ ย่านทานุกิ และ ย่านชูซุกิโนะ, อิสระเต็มวันกับการท่องเที่ยวในซัปโปโร
- สกีรีสอร์ท** ให้ท่านสนุกไปกับการ เล่นกระดานเลื่อนหิมะ หรือเลือกสนุกกับกิจกรรมหน้าหนาวของทางสกีรีสอร์ท
- อาซาฮิคาว่า** ลิ้มรสสุดยอดราเม็งขึ้นชื่อของเมืองที่ หมู่บ้านราเม็ง, เยี่ยมชมเหล่าสัตว์ต่างๆ ที่ยกขบวนกันมาเรียกรอยยิ้มและแสงแฟลชจากผู้เข้าชมที่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า, ผลิตเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าของฝากที่ อโชน มอลล์
- โซอินเคียว** ชมความงดงามของ น้ำตกกริวเซย์ & น้ำตกกิงกะ ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 100 ของน้ำตกญี่ปุ่นที่สวยงามที่สุด, เทียวชมงานเทศกาลฤดูหนาว Sounkyo Ice Festival ซึ่งจะจัดแสดงประติมากรรมรูปแบบต่างๆ ที่ทำจากหิมะและน้ำแข็ง
- มอนเบทสึ** **สัมผัสประสบการณ์นั่งเรือตัดน้ำแข็งที่ทะเลโอคอตสึ**
- โอดารุ** เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติกของ คลองโอดารุ เอกลักษณ์แห่งวิถีชีวิต 2 ฝั่งคลอง ที่ยังคงกลิ่นอายอารยธรรมญี่ปุ่นแต่กลับสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมตะวันตก, ผลิตเพลินกับเสียงเพลงจาก พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
 ชมเทศกาลประดับแสงเทียนริมคลองโอดารุ ในยามค่ำคืน แสงเทียนในโคมที่อาบไล่ไปทั่วพื้นหิมะ ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก

พิเศษ !! บุปเฟ่ต์ซาปู + ออนเซ็น 1 คืน + ล่องเรือตัดน้ำแข็ง

กำหนดการเดินทางวันที่ 7-12 กุมภาพันธ์ 2562

07 ก.พ. 62 สหามบินสุวรรณภูมิ

05.00 น. พร้อมกันที่สหามบินสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคาน์เตอร์ C เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

08.00 น. ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG680

16.25 น. เดินทางถึงสหามบินชินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในญี่ปุ่น ซึ่งได้รับคำแนะนำและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ดังนั้นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับเทียบเท่า 3.5 ดาว

08 ก.พ. 62 ซัปโปโร >> อาซาฮิคาว่า >> สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า >> หมู่บ้านราเม็ง >> โซอินเคียว >> น้ำตกกิงกะ&ริวเซย์ >> โซอินเคียว ไอซ์ เฟสตีวัล



เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่เมืองอาซาฮิคาว่าเพื่อเข้าชมสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า สวนสัตว์แห่งนี้เปิดขึ้นเมื่อปี 1967 เป็นสวนสัตว์ยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งและยังอยู่เหนือสุดของเกาะญี่ปุ่น

ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันเป็นธรรมชาติของเหล่าสัตว์เมืองหนาวที่หาชมได้ยาก และสวนสัตว์แห่งนี้ยังถือได้ว่าเป็น ต้นแบบของสวนสัตว์ทั้งหมดของญี่ปุ่น ทั้งในเรื่องของการออกแบบให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและเนื้อที่อันกว้างใหญ่ราวกับอยู่ในธรรมชาติจริงๆ สัมผัสกับความน่ารักของเหล่าสัตว์เมืองหนาวมากมายอย่างใกล้ชิด อาทิเช่น หมีขั้วโลกเหนือ, นกเพนกวิน, นกกระเรียน, แมวน้ำ, กวางเรนเดียร์, ลิงอุรังอุตัง, เสือดาวหิมะ และยังมีสัตว์น้อยใหญ่อีกมากมายที่รอคอยการมาเยือน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านราเม็ง หมู่บ้านที่ได้รวบรวมร้านราเม็งชื่อดัง 8 ร้านในเมืองอาซาฮีคาวามาอยู่รวมกัน ซึ่งราเม็งในสไตล์อาซาฮีคาวานี้เกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวอาซาฮีคาวาพยายามสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ต่างจากรูปแบบของราเม็งที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ จนในที่สุดก็โด่งดังเป็นที่ยอมรับ หมู่บ้านราเม็งเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อปีค.ศ.1996

เที่ยว
บาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเม็งตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติโซอินเคียว หรือที่ภาษาญี่ปุ่นแปลว่า “ช่องเขาก้าวสู่เมฆ” เพื่อนำท่านสู่น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซย์ น้ำตกกิงกะถูกเรียกอีกชื่อว่าน้ำตกสีเงิน เพราะในฤดูร้อนจะเห็นน้ำไหลเป็นเส้นสีขาวเล็กไขว้ไปมาคล้ายเส้นด้ายดูอ่อนช้อยงดงาม จนมีผู้ให้สมญานามว่าอนนะตะกิหรือน้ำตกผู้หญิง ส่วนน้ำตกริวเซย์ที่อยู่ใกล้ๆ กันก็ได้รับสมญานามว่าโอะโตะโกะตะกิหรือน้ำตกผู้ชาย เพราะลักษณะของเส้นน้ำตกที่ใหญ่กว่า เมื่อไหลออกมาจากช่องผาจึงดูแข็งแรงเปรียบได้กับผู้ชายและได้รับคัดเลือกให้ติดอันดับ 1 ใน 100 แห่งของน้ำตกญี่ปุ่นที่สวยงาม โดยในช่วงฤดูหนาวนั้นน้ำตกจะกลายเป็นน้ำแข็ง ยามเมื่อสะท้อนแสงแดดทำให้เกิดแสงระยิบระยับ มีความสวยงามไปอีกแบบ จากนั้นนำท่านชมเทศกาลน้ำแข็งโซอินเคียว เทศกาลประจำฤดูหนาวของโซอินเคียว โดยจะจัดแสดงประติมากรรมที่ทำจากหิมะและน้ำแข็ง อาทิ เสา้ำน้ำแข็ง อุโมงค์น้ำแข็ง และโดมน้ำแข็งบนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร ตลอดแนวแม่น้ำอิซิคาริ ซึ่งในตอนกลางคืนจะมีการประดับประดาไฟหลากสีงดงามตระการตา

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับเทียบเท่า 3.5 ดาว

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พิเศษ !! ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปู

ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่าง ๆ ซึ่งเชื่อกันว่า ถ้าได้แช่น้ำแร่แล้วจะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

**09 ก.พ. 62 โขอินเคียว >> มอนเบ็ทสี่ >> >> ล่องเรือตัดน้ำแข็ง >> อาซาฮิคาว่า >>
 อีออน มอลล์**



เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่เมืองมอนเบ็ทสี่ เมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด เป็นเมืองท่าสำคัญและติดกับทะเลโอคอตส์ ซึ่งเป็นเมืองที่อุดมไปด้วยอาหารทะเลสดๆ คุณภาพสูง รสชาติอร่อย เป็นเมืองศูนย์กลางการวิจัยในระดับสากลในการจัดงานประชุมเกี่ยวกับทะเลน้ำแข็ง นำท่านสัมผัสประสบการณ์การล่องเรือตัดน้ำแข็ง (**Ice Breaker**) โดยแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่นั้นได้ลอยมาจากขั้วโลกเหนือลงมายังบริเวณทะเลโอคอตส์ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะพบแผ่นน้ำแข็งมากที่สุด โดยบริเวณใต้ท้องเรือด้านหน้านั้นจะมีอุปกรณ์คล้ายสว่านยักษ์ติดตั้งอยู่ เมื่อเรือล่องไปชนกับแผ่นน้ำแข็ง สว่านก็จะตัดแผ่นน้ำแข็งขนาดยักษ์ไปเรื่อยๆ ทำให้เรือสามารถล่องต่อไปได้ และในบางครั้งก็จะมีเหล่าสัตว์ขั้วโลกเหนือลอยมาพร้อมแผ่นน้ำแข็งด้วย อาทิเช่น แมวน้ำและนกอินทรีทะเล

(หมายเหตุ : การล่องเรือและปริมาณแผ่นน้ำแข็งขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในวันนั้น ๆ หากเรือไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทจะพาท่านไปโอคอตส์ ทาวเวอร์ แทน)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางกลับสู่เมืองอาซาฮิคาว่า นำท่านช้อปปิ้งที่อีออน มอลล์ อาซาฮิคาว่า อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าอุปโภคบริโภคมากมาย อาทิเช่น ชาเขียว กาแฟ ขนมต่างๆ ของใช้ในบ้าน เครื่องสำอางค์ ฯลฯ

ค่ำ **อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย**
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

10 ก.พ. 62 อาซาฮิคาว่า >> ซัปโปโร >> สกีรีสอร์ท (กิจกรรมกระดานเลื่อน) >> โอตารุ >> พิพิธภัณฑน์ถ่งดนตรี >> คลองโอตารุ >> เทศกาลประดับแสงเทียน >> ซัปโปโร



เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่สกีรีสอร์ท อีสระให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรม สเลท (กระดานเลื่อนหิมะ) หากท่านต้องการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ของทางสกี รีสอร์ท อาทิ สกี, สโนว์ ราฟตัง ฯ **ท่านต้องชำระค่ากิจกรรมเอง ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ (รายการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เล่นกระดานเลื่อนหิมะ ได้ตามความเหมาะสม)**

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางสู่เมืองโอตารุ เมืองท่าที่สำคัญทางฝั่งตะวันตกของเกาะฮอกไกโด เป็นเมืองที่มีความเป็นตะวันตกผสมอยู่ค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะด้วยสถาปัตยกรรมของอาคารต่าง ๆ หรือจะเป็นเสาไฟที่ใช้ตะเกียงแก๊ส ทำให้บรรยากาศในเมืองมีความโรแมนติก พาท่านเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงจาก **พิพิธภัณฑน์ถ่งดนตรี** ที่ส่งเสียงดนตรีต้อนรับท่าน ภายในอาคารท่านจะได้ชมวิวัฒนาการของถ่งดนตรีและถ่งดนตรีโบราณ หลากหลายแบบ และสามารถเลือกซื้อถ่งดนตรีที่ท่านชื่นชอบหรือจะเลือกจัดทำถ่งดนตรีของคุณเองที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกก็ได้ นอกจากนี้ยังมีนาฬิกาไอน้ำโบราณที่ตั้งเด่นอยู่หน้าอาคารพิพิธภัณฑน์ ที่มีอายุการใช้งานนานนับศตวรรษคู่กับเมืองโอตารุ จากนั้นนำท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติกของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวน้ำของ **คลองโอตารุ** และชมความสวยงามของ **เทศกาลประดับแสงเทียน** หรือ **Otaru Snow Light Path** ยามท้องฟ้าเปลี่ยนสี ความมืดเข้าครอบคลุ่มท้องฟ้า จะมีการจุดเทียนโคมไฟในคลอง ส่วนบริเวณริมคลองและทั่วบริเวณจะถูกประดับประดาไป

ด้วยคอมพิวเตอร์และรูปปั้นน่ารักจำนวนมาก โดยแสงเทียนในคอมพิวเตอร์อาบไล้ไปทั่วพื้นหิมะ ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศที่สวยงาม ได้เวลาสมควรเดินทางกลับเข้าสู่เมืองซัปโปโร

ค่า

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

11 ก.พ. 62

ซัปโปโร >> เทศกาลหิมะซัปโปโรครั้งที่ 70 >>

อิสระท่องเที่ยวในเมืองซัปโปโรด้วยตัวท่านเอง



เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

09.00 น.

พาท่านเดินเท้าไปที่สวนสาธารณะโอโดริ เพลิดเพลินและตระการตากับความสวยงามของเทศกาลหิมะ Sapporo Snow Festival ครั้งที่ 70 ที่เนรมิตสวนสาธารณะใจกลางเมืองให้เป็นลานแสดงโชว์ผลงานศิลปะต่างๆ ที่รังสรรค์ขึ้นโดยศิลปินจากทั้งในประเทศญี่ปุ่นและจากต่างประเทศ รวมไปถึงจากประเทศไทยด้วย โดยผลงานและร้านรวงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหารมากมาย ทอดตัวยาวไปตามถนนใจกลางเมือง จากด้านตะวันออกไปจรดฝั่งตะวันตก และให้ท่านชื่นชมและร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีมช่างแกะสลักจากประเทศไทยที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการเข้าแข่งขันการแกะสลักหิมะ จากนั้นอิสระเต็มวันให้ท่านได้เดินทางท่องเที่ยวและสัมผัสบรรยากาศเมืองซัปโปโร ซ้อปปิ้งได้อย่างเต็มอิมที่ย่านทานุกิและย่านชูชุกิโนะ ย่านซ้อปปิ้งที่รวบรวมร้านค้าต่างๆ มากมายกว่า 200 ร้านค้าเอาไว้ที่นี่ทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นร้านขายเครื่องสำอางค์ ร้านสินค้าแบรนด์เนมมือสอง ร้านขายเสื้อผ้า กระเป๋าและรองเท้า ร้านอาหารและร้านกินดื่มอีกมากมายที่เปิดบริการตั้งแต่ช่วงสายของวันไปจนถึงเวลากลางคืน เพราะย่านชูชุกิโนะนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยว หรือจะชมวิวทิวทัศน์จากมุมสูงที่อาคาร JR TOWER เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยู่ติดกับสถานีรถไฟเจอาร์ ซัปโปโร เป็นทั้งห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร โดยมีจุดชมวิวตั้งอยู่ที่ชั้น 38 เรียกว่า T38 ที่ระดับความสูง 160 เมตร จึง

TAT NO. 11/06821

มองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรวังไกลสวยงามทั้งกลางวัน กลางคืน โดยเฉพาะยามค่ำคืนจะมองเห็นทิวทาวเวอร์ตั้งอยู่กลางสวนโอโดริ ส่องสว่างที่จุดกลางเมือง บริเวณเดียวกันมีตึก **ESTA** ซึ่งที่ชั้น 10 เป็นศูนย์รวมร้านอาหาร ซึ่งมียู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่านซูซุกิโนะ นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวกลางคืนที่ภูเขาโมอิวะ วิวกลางคืนของที่นี่นับติดอันดับ 1 ใน 3 สถานที่ที่วิวกลางคืนสวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ท่านสามารถขึ้นไปบนยอดเขาด้วยกระเช้าและเคเบิลคาร์ หรือหากต้องการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ก็ยังมีหมู่บ้านประวัติศาสตร์ให้ท่านได้เข้าเยี่ยมชม (ไม่มีรถบัสบริการ และไม่รวมค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ)

เที่ยง - ค่ำ

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ำ ตามอัธยาศัย

เลือกชิมเลือกอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ ในเมืองซัปโปโรวังได้ตามอัธยาศัย

ไม่ว่าจะเป็นเมนูซีฟู้ด, เจงกิสข่าน(เนื้อแกะย่าง), ราเม็ง, ของหวาน ฯลฯ

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

12 ก.พ. 62

ซัปโปโรวัง >> ศาลเจ้าฮอกไกโด >> ตลาดปลา >> มิตซูย เอาร์ทลีต

>> สนามบินชินชิโตเสะ



เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 น.

นำท่านออกเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อศาลเจ้าซัปโปโรวัง แต่เปลี่ยนชื่อเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตแห่งนี้จะคอยปกป้องรักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสุข ถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปี แต่ที่นี่ก็เป็นทีสำหรับคนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวฮอกไกโด จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ตลาดปลายามเช้า พาท่านเดินเล่นสัมผัสกับบรรยากาศของตลาดปลาใจกลางเมือง แหล่งรวมร้านอาหารทะเลสายพันธุ์ต่าง ๆ ทั้งแบบสดและแบบแห้ง ตลอดจนสำหรับรายนানাชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อกลับไปเป็นของฝาก

เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

- บาย** อีสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายที่มีตชวย **เอาท์เล็ต ปาร์ค** โดยมี
สินค้าจากแบรนด์ดังพร้อมใจกันลดราคา อาทิเช่น Coach, Armani, Kipling, Seiko,
Samsonite, Onitsuka Tiger, Adidas, Nike, Franc Franc, Polo Ralph Lauren,
Tommy Hilfiger, Triumph, Versace, Diesel, Anna Sui, Bally, LeSportsac, Tumi,
Timberland, Citizen, Callaway, Tempur, Lego, Reebok, Asics, G-Shock, Fossil,
Columbia, Levi's ฯลฯ และบริเวณด้านหน้าเอาท์เล็ต จะมีซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆ ที่ขาย
ผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ ที่มาจากผู้ผลิตในฮอกไกโด ไม่ว่าจะของสด, ของแห้งหรือแม้กระทั่ง
ขนมของฝากต่างๆ
- 18.00น.** ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินชินชิโตเสะ เพื่อทำการเช็คอิน
เดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ **TG681**
- 23.50น.** เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
-

กำหนดการเดินทาง 7-12 กุมภาพันธ์ 2562

อัตราค่าบริการ	ราคารวมตัว เครื่องบิน	ราคาไม่รวมตัว เครื่องบิน
ผู้ใหญ่ราคาท่านละ	66,900.- บาท	33,600.- บาท
เด็ก (เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่	60,300.- บาท	30,300.- บาท
เด็ก (ไม่เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่	50,300.- บาท	25,300.- บาท
สำหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ	11,900.- บาท	11,900.- บาท

หมายเหตุ

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจาร์ณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รับการอนุญาตให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนั้น ๆ

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ

3. หากผู้เดินทางมีการใช้ตัวเดินทางภายในประเทศจากจังหวัดที่พักมายังสนามบินสุวรรณภูมิ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนซื้อตัวเดินทางภายในประเทศ เพื่อเช็คสถานะของทัวร์ว่าออกเดินทางได้หรือไม่ และตรวจเช็คน้ำหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศที่ท่านใช้ เนื่องจากการกำหนดน้ำหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละสายการบิน ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทฯ ขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าบริการในส่วนนั้นให้

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าน้ำหนักสัมภาระที่มาพร้อมกับตัวเครื่องบิน
-สายการบินไทย ได้น้ำหนักสัมภาระ 30 กิโลกรัม/ท่าน
-สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ได้น้ำหนักสัมภาระใบละ 23 กิโลกรัม ท่านละ 2 ใบ
-สายการบิน ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้น้ำหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม/ท่าน และสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 2 ชิ้นเท่านั้น (รวมกระเป๋าติดตัวด้วยแล้ว)
-สายการบินพีช แอร์ ได้น้ำหนักสัมภาระใบละ 20 กิโลกรัม ท่านละ 1 ใบ และสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 2 ชิ้น น้ำหนักรวมแล้วไม่เกิน 7 กิโลกรัม/ท่าน
3. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน บางโรงแรมจัดห้องพักที่มี 3 เตียงเดี่ยวและบางโรงแรมจะใช้เป็นห้องพักคู่แล้วเสริมเตียง ในกรณีที่ทางโรงแรมไม่สามารถจัดห้องพักสำหรับ 3 ท่านให้ได้ จำเป็นต้องจัดห้องพักให้ท่านเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล
-ห้องทวิน ห้องพักสำหรับ 2 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 2 เตียง
-ห้องดับเบิล ห้องพักสำหรับ 2 ท่าน มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง
-ห้องทริปเปิ้ล ห้องพักสำหรับ 3 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง
-ห้องซิงเกิล ห้องพักสำหรับ 1 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 1 เตียง
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าใช้จ่ายของมัดคูปองที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน

**1,000,000.- บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้
 เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่างการ
 การเดินทาง)**

***** เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ
 เพียงครั้งเดียว *****

7. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ **14 กันยายน 2561** และท่านต้องชำระ
 เพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากที่ท่านได้ทำการ
 จองตั๋วแล้ว

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทำ
 ใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าชกรีด ค่า
 โทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มีได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมันหรืออื่น ๆ ที่มีได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
5. ค่าประกันอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์และผู้เดินทางต้องการทำเพิ่มเติม อาทิ
 ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สินหรือเที่ยวบินล่าช้าหรือทรัพย์สินสูญหาย เป็นต้น
6. ค่านำดีมระหว่างทัวร์ (ไม่ได้บริการนำดีมระหว่างทัวร์)
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
8. **ค่าทิปไกด์และคนขับรถ**

เงื่อนไขการชำระเงิน

1. กรุณาชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท
2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 35 วันทำการ
3. กรณีทำการจองทัวร์ก่อนวันเดินทาง 35 วันทำการหรือน้อยกว่า กรุณาชำระค่าทัวร์
 เต็มจำนวน

การยกเลิก

1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทำการหรือน้อยกว่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
3. กรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์ หรือวันหยุดยาวตามที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละปี และรวมถึงเที่ยวบินพิเศษ(เช่าเหมาลำ) จะไม่มีการคืนเงินมัดจำและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนื่องจากตัวเครื่องบินเป็นราคาแบบโปรโมชัน เมื่อชำระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทาง ขอยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ในทุกกรณี

หมายเหตุ

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯ โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่าง ๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ ทางบริษัทฯ สามารถคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามกำหนดการได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินจนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน และไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิเช่น ค่าโรงแรม ค่ารถรับส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจากที่ท่านได้ทำการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า

ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์
ทุกประการ